



Thông Cáo Báo Chí

AIA và VPBank tặng hơn 500 triệu đồng phí Bảo hiểm Nhân thọ cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Ngay sau khi đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước U23 Qatar để giành quyền vào đá trận chung kết Giải vô địch U23 châu Á, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã quyết định dành tặng hơn 500 triệu đồng tiền phí bảo hiểm nhân thọ năm đầu tiên cho các cầu thủ đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam. Đây là món quà khích lệ tinh thần đội tuyển, mong muốn góp sức đưa bóng đá Việt Nam khẳng định vị trí của mình trong khu vực, hướng đến những giải đấu chất lượng cao ở cấp độ châu lục và quốc tế.

Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ được tặng phí bảo hiểm năm đầu lên đến 23 triệu đồng, tương ứng với các hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ mệnh giá khoảng 2,3 tỷ đồng, nếu họ tham gia bảo hiểm với AIA Việt Nam. Các hợp đồng bảo hiểm này sẽ được phát hành qua kênh phối của VPBank, nhân dịp hai doanh nghiệp này chính thức công bố việc ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền, kéo dài 15 năm mới đây.

Ông Wayne Besant, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ: *"Chúng tôi rất vui mừng trước những nỗ lực và sự thành công đầy tự hào của đội tuyển U23 Việt Nam. Thông qua việc tặng phí bảo hiểm năm đầu tiên cho các tuyển thủ U23 Việt Nam khi các cầu thủ này tham gia bảo hiểm với chúng tôi, cùng với những giải pháp tài chính – sức khỏe toàn diện khác, chúng tôi mong được đồng hành cùng thế hệ tài năng trẻ, tương lai của quốc gia, và mong muốn giúp đỡ thế hệ này có được an toàn về tài chính, cũng như cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây cũng chính là cách chúng tôi thể hiện cam kết lâu dài tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tin rằng những gì tốt cho Việt Nam đều tốt cho AIA."*

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank cũng chia sẻ: *"VPBank và AIA Việt Nam mong muốn thông qua việc tặng phí này sẽ tạo ra cơ hội để các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam được hưởng những chính sách chăm sóc sức khỏe ưu việt nhất kèm theo những dịch vụ tài chính tốt nhất, xứng đáng với những thành quả mà các cầu thủ đã cống hiến cho nền thể thao nước nhà"*.

Trong những năm qua, Tập đoàn AIA cũng được biết đến với nhiều hoạt động ủng hộ bóng đá. Tập đoàn AIA là nhà tài trợ chính thức cho CLB Ngoại hạng Anh



Tottenham Hotspur, đồng thời ký kết một thỏa thuận nhiều năm cùng cựu danh thủ bóng đá David Beckham, theo đó Beckham sẽ trở thành Đại sứ Toàn cầu của Tập đoàn AIA nhằm hỗ trợ AIA thực hiện mục tiêu giúp đỡ người dân trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sống lâu hơn, khỏe hơn và hạnh phúc hơn.

--- Kết thúc---

Thông tin về AIA Việt Nam

Được thành lập tại Việt Nam năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy. Công ty luôn tiên phong trong việc xây dựng những mô hình dịch vụ sáng tạo nhằm đem đến những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng.

Sau 18 năm hoạt động, AIA Việt Nam đã xây dựng vị thế là một công ty bảo hiểm nhân thọ có uy tín ở Việt Nam. AIA Việt Nam hiện đang nắm hơn 850.000 hợp đồng bảo hiểm trên cả nước. Tính tới cuối tháng 12 năm 2017, AIA đã chi trả hơn 3,000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 369.000 trường hợp.

Thông tin về VPBank

Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt Nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt 25 năm phát triển của ngân hàng.

Kết quả kinh doanh của năm 2017 đã giúp VPBank hoàn thành mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam trong kế hoạch 5 năm 2012-2017.

Tổng tài sản hợp nhất tính đến ngày 31/12/2017 của VPBank đạt 277.750 tỷ đồng, vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lần lượt là 15.706 tỷ đồng và 29.693 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động trong năm 2017 đạt hơn 25.023 tỷ đồng, với 7 triệu khách hàng trên cả nước.

Theo kế hoạch năm 2018, VPBank cũng sẽ tăng cường liên kết với các đối tác công nghệ tài chính, các đối tác chiến lược nhằm tạo ra một hệ sinh thái tài chính đa dạng và tiện lợi hơn cho mọi phân khúc khách hàng.



Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

AIA Vietnam

Mr. Nguyễn Bá Bách

M: 0913 510502

E: ba-bach.nguyen@aia.com

VPBank

Ms. Đàm Thanh Hương

M: 0904 618 722

E: huongdt6@vpbank.com.vn

Mr. Nguyễn Ngọc Linh

M: 0989 667571

E: linhnn8@vpbank.com.vn